

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชากระบวนการจัดทำบัญชี รหัสวิชา 20201-2008
เรื่อง การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
: หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ชื่อผู้จัดทำวิจัย : นางสุจิตรา มาแก้ว

หน่วยงาน : แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ปี พ.ศ. : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ สร้างแบบฝึกทักษะ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี รหัสวิชา 20201-2008 เรื่อง การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ในที่นี้กลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในวามวิจัย คือ โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชากระบวนการจัดทำบัญชี รหัสวิชา 20201-2008 เรื่อง การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 75.11/75.67 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี รหัสวิชา 20201-2008 เรื่อง การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากแบบทดสอบก่อนเรียน (T1) มีค่าเท่ากับ 30.58 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากแบบทดสอบหลังเรียน (T2) มีค่าเท่ากับ 81.02 ปรากฏว่าผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนร้อยละ 51.56

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี รหัสวิชา 20201-2008 เรื่อง การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19

ใบรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย

ใบรับรองการใช้ประโยชน์จาก () โครงการวิชาชีพ () นวัตกรรม/ E-Learning
() สิ่งประดิษฐ์/ ชิ้นงาน (✓) งานวิจัย/ วิจัยในชั้นเรียน
() อื่นๆ

ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี รหัสวิชา 20201-2008
เรื่อง การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อผู้จัดทำ : นางสุจิตรา มาแก้ว

ชื่อผู้นำผลงานไปใช้ : นางจิตรวรรณ แก้วสิงห์

ที่อยู่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 30 คน

ผลที่ได้รับ

1. ใช้เป็นแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
2. ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนในครั้งต่อไป

ลงชื่อ ผู้ใช้ประโยชน์
(นางจิตรวรรณ แก้วสิงห์)

ตำแหน่งครู

ลงชื่อ ผู้รับรอง
(นางสาววรรณณา อนุวรรณพงศ์)

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี